

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng
các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.**

Ngày 19/12/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Ân, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong nhiều tháng gần đây tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh có dấu hiệu chậm lại không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án cơ bản mới chỉ thực hiện phần đất nông nghiệp, khối lượng công việc còn lại là rất lớn và phức tạp như: nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, hạ tầng kỹ thuật, . . . yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Nhìn chung công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với các đơn vị, địa phương còn chưa chặt chẽ dẫn tới việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư còn chậm gây ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Việc giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng rất bị động, thiếu sự phối hợp trong việc bố trí, phân bổ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của các dự án. Một số địa phương có nguy cơ không thể giải ngân hết vốn, trong khi đó có nhiều địa phương, đơn vị lại không có tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi; tập trung giải ngân vốn đã bố trí đạt 100%, nhất là vốn Trung ương hỗ trợ cho các dự án; khẩn trương điều hòa phân bổ nguồn vốn phù hợp cho các địa phương, đơn vị có liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân;

- Tập trung quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, tiến độ các dự án, kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ dự thầu và các hợp đồng xây dựng, tư vấn để đảm bảo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phải cung cấp đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư đúng theo hồ sơ dự thầu, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thông đồng với nhà thầu để đưa vào sử dụng các vật tư, thiết bị không đúng hồ sơ dự thầu gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình; nhất là phải tăng cường công tác quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ đối với các đơn vị thi công ở ngoài tỉnh đến thuê lại các nhà thầu địa phương thực hiện thi công không đảm bảo theo hồ sơ dự thầu; khẩn trương kiểm tra, rà soát, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục các tồn tại, bắt cập trong công tác quản lý chất lượng xây dựng đối với các dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Phân công lãnh đạo Ban phụ trách dự án để nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý dự án; cử cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thực hiện công tác quản lý dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình; công tác quản lý chất lượng công trình phải được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn hiện hành để tránh các hư hỏng phát sinh sau khi đưa công trình vào khai thác. Các đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình thì phải kịp thời chấn chỉnh, nếu cần thiết thì điều chỉnh, thay thế để đảm bảo kế hoạch tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng hư hỏng, không đảm bảo chất lượng các công trình do Ban làm chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, kịp thời nắm bắt thông tin giải quyết các vướng mắc phát sinh để đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án; đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện khả thi hiệu quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 mỗi tháng để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng đối với từng dự án để thuận lợi cho việc kiểm tra, đôn đốc, kịp thời triển khai các giải pháp, biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ.

2. Các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là nguồn vốn Trung ương bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để có kế hoạch giải ngân phù hợp hoặc kiến nghị điều chuyển để đảm bảo giải ngân hết vốn đến ngày 31/12/2022; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp gửi báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng, đồng thời gửi cho Ban QLDA Giao thông tỉnh để tổng hợp tham mưu.

3. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát khắc phục hư hỏng mặt đường và dọn vệ sinh các tuyến đường theo dự kiến lộ trình đưa đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đi qua.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan xếp lịch họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm theo định kỳ hàng tháng.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB các dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án giao thông trọng điểm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

6. Các sở, ngành có liên quan phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo chức năng quản lý ngành.

7. Đối với các dự án cụ thể như sau:

a. Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo cụ thể về tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và giải pháp tổ chức thực hiện khả thi, hiệu quả báo cáo UBND tỉnh và phục vụ cuộc họp Hội đồng giải phóng mặt bằng vào ngày 23/12/2022.

b. Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

Trong thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư xã Phước Hiệp và việc tổ chức lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án triển khai rất chậm, yêu cầu UBND huyện Tuy Phước tập trung triển khai các nhiệm vụ như sau:

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư khu tái định cư trong tháng 12/2022 để triển khai khởi công xây dựng trong tháng 01/2023 và chậm nhất đến cuối tháng 03/2023 phải có đất tái định cư để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, rà soát lại kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo kế hoạch giải ngân theo thời gian quy định; phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư hoàn thành trong tháng 12/2022;

- Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp các ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc;

- Tổ chức vận động người dân chấp hành giao trả mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công dự án; chậm nhất trong tháng 5/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian đến, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/12/2022.

c. Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân

- Giao Trung tâm PTQĐ tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, phân loại, đánh giá từng trường hợp cụ thể, tổng hợp theo từng nhóm các vấn đề và đề xuất phương án giải quyết cụ thể từng trường hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2022; đồng thời, có Văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện đối với việc kiến nghị của các hộ dân liên quan đến đơn giá đất theo giá thị trường để thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân.

+ Phối hợp làm việc cụ thể với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Nhơn Bình để xác định và xử lý việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 07 hộ gần khu vực bãi đúc dầm; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và cam kết cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ tuyến cho Ban QLDA Giao thông tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2022.

- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tập trung triển khai việc di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Thanh tra tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án (05 hộ), để phục vụ cho cuộc họp của UBND tỉnh dự kiến trong Tuần sắp đến.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền.

d. Dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn:

+ Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

+ Tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 12/2022, để triển khai khởi công xây dựng chậm nhất trong tháng 01/2023; đồng thời, tổ chức bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án theo phương án đã được UBND tỉnh chấp thuận.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ và giải pháp cụ thể trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/12/2022; chậm nhất đến tháng 5/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc tại khu vực đường đầu cầu vượt để đảm bảo tiến độ dự án.

đ. Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ

- Giao UBND huyện Phù Mỹ:

+ Rà soát kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định; tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

+ Triển khai việc bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân theo phương án đã được UBND tỉnh chấp thuận.

+ Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, chậm nhất đến cuối tháng 3/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để triển khai thi công; đồng thời, tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ và giải pháp cụ thể trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công dự án.

+ Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

e. Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án.

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh:

+ Tập trung đẩy nhanh triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, trong đó, phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp trước ngày 31/12/2022; tổ chức bàn giao mặt bằng đã hoàn thành việc chi trả bồi thường cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công dự án.

+ Đối với các hộ dân bị giải tỏa một phần: phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường và đơn vị có liên quan tổ chức vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; đối với các hộ bị giải tỏa trắng khẩn trương phê duyệt phương án, chậm nhất đến tháng 6/2023 phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án.

+ Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án chậm nhất trong tháng 01/2023.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú tập trung xác nhận nguồn gốc đất để phục vụ lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

g. Dự án Đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến - Đê Gi

UBND huyện Phù Cát phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục để tiến hành cưỡng chế đối với hộ bà Trần Thị Khai bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng xây dựng Khu tái định cư An Quang, xã Cát Khánh theo đúng quy định.

h. Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, trong đó phải hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp trong tháng 12/2022; chậm nhất đến 30/6/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án chậm nhất trong tháng 01/2023; hoàn thành hồ sơ, thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 12/2022 để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

i. Dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án.

- Giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong tháng 12/2022 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và tổ chức bàn giao mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp cho Ban QLDA Giao thông tỉnh trước ngày 31/12/2022; trong tháng 02/2023 phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ các phương án nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, . . và bố trí tái định cư; chậm nhất đến tháng 5/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án.

k. Dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát báo cáo các tồn tại vướng mắc đối với 03 trường hợp hộ dân còn lại và thủ tục giao đất cho chùa Thanh Long, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/12/2022.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

l. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị Và Dịch vụ Becamex Vsip Bình Định

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án; đồng thời, tổ chức bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng cho UBND thị xã An Nhơn triển khai thực hiện trong tháng 12/2022.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh và UBND thị xã An Nhơn tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ được phân công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

m. Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn)

- Giao UBND huyện Hoài Ân tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán năm 2023; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hoài Ân để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

n. Dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây

- Giao UBND huyện An Lão tập trung phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, chậm nhất trong tháng 01//2023 phải hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp bố trí đủ kinh phí cho UBND huyện An Lão chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

o. Dự án Đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu Đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa

Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/12/2022; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm